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dương tính. Bà ngoại, ba, mẹ và em.
Trước đó em có giúp hỗ trợ cho các hàng 

xóm có hoàn cảnh khó khăn 500 kg gạo và 
200 kg cá biển. Và hỗ trợ tiêm chủng cho 
2,000 tài xế Foody và Go fast ở Vạn Hạnh 
Mall.

Khi biết cả gia đình dương tính COVID 
19, lúc đó em đã rất hoang mang lo lắng. 
Nhưng em cố gắng trấn an tinh thần, vì 
mình là con trai duy nhất của gia đình, nên 
phải bình tĩnh và phải là hậu phương vững 
chắc cho cả nhà.

Nhờ sự giúp đỡ của các cô, bác, cậu trong 
gia đình, các anh chị trong lớp thạc sỹ MBA 
của Andrews University, các anh chị trong 
câu lạc bộ Andrews, đồng nghiệp, xã hội 
và bạn bè thân thiết đã giúp em tìm được 
bệnh viện cho mọi người. Ba, mẹ em thì đi 
bệnh viện Nguyễn Tri Phương nằm ở phòng 
cấp cứu, em và bà ngoại thì đi bệnh viện thu 
dung dã chiến số 12. 

Chàng trai trẻ sinh năm 92 ấy đã để lại 
trong chúng tôi ấn tượng vô cùng sâu sắc 
bởi nghị lực phi thường, suy nghĩ lạc quan 
và đặc biệt là những gì anh ấy đang làm tại 
bệnh viện dã chiến số 12 HCM. 

Khi chúng tôi liên hệ phỏng vấn, anh vẫn 
đang bận rộn với công việc tình nguyện của 
mình tại bệnh viện dã chiến số 12 HCM. Sắp 
xếp thời gian, Trường Giang kể cho chúng 
tôi nghe câu chuyện mùa hè 2021 “lịch sử” 
của mình.

Khi phỏng vấn và biên tập bài viết này, 
chúng tôi đều không kìm được nước mắt và 
sự cảm phục cho những nỗ lực phi thường 
của anh và gia đình.

Những tháng hè sóng gió

“Một mùa hè đầy biến động, 4 tháng ngắn 
ngủi mà quá nhiều biến cố ập đến, Gia đình 
em mắc Covid và 4 người trong gia đình bị 

Câu chuyện về chàng trai dũng cảm 
đã chiến thắng COVID 19. Sau khi 
xuất viện anh được 4 tập đoàn lớn 
mời làm việc, nhưng anh đều tạm 
hoãn để quay trở lại bệnh viện tình 
nguyện chăm sóc cho các bệnh 
nhân F0 khác.

Nhật 
ký 
mùa 
hè 
2021

Thạc sỹ Trần Trường Giang- Cựu học viên MBA Andrews Khóa 06 Hồ Chí Minh

WORLD CHANGERS FOR A CHANGING WORLD

Trần Trường Giang

Gia đình ThS. Trần Trường Giang 
phát đồ ăn cho các hộ nghèo



“Cố lên bà ơi, có con luôn bên cạnh bà!”.

Ở bệnh viện dã chiến số 12, em và bà 
ngoại cùng nằm ở phòng cấp cứu. Ngoại 
luôn trong tình trạng nặng, bà phải thở máy 
và SpO2 thấp. Em thì lúc đó sốt 39,2 độ. Lúc 
đó, trong đầu em luôn hiện hữu suy nghĩ: dù 
sốt nhưng vẫn cố gắng lạc quan để chống 
chọi lại căn bệnh và lo cho ngoại.

 Lúc đó, các bác sĩ và các bạn điều dưỡng 
đã ở bên cạnh để cùng chung sức giúp ngoại 
có thể thở lại. Còn em vẫn luôn nắm tay 
ngoại và nói: “Cố lên bà ơi, có con luôn bên 
cạnh bà!”.

Và rồi điều tích cực và may mắn đã tới, 
chính nhờ sự giúp đỡ, chăm sóc tận tình của 
các bác sĩ, các bạn điều dưỡng đã giúp ngoại 
qua được cơn nguy hiểm và chỉ số SpO2 
tăng cao trở lại (96). Em rất vui mừng! 

 Hầu như đêm nào em cũng không ngủ 
được vì phải lo cho bà nhưng em vẫn rất 
vui. Bên cạnh đó là các cuộc điện thoại, tin 
nhắn của người thân, gia đình, bạn bè, đồng 
nghiệp luôn động viên và giúp đỡ để em có 
thế chiến đấu chống lại căn bệnh này.

Sau một quá trình nỗ lực phi thường không 
biết mệt mỏi, bà ngoại đã cai được oxy và được 
cho lên phòng. 

Ở đó, em được gặp các bệnh nhân chung 
phòng khác. Mọi người chia sẻ động viên cùng 
nhau vượt qua căn bệnh này. Hơn hết là em làm 

Từ sự cảm phục đến quyết định trở thành 
tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch

Nhìn thấy cảnh các anh chị điều dưỡng mệt 
mỏi và nằm gục ngoài hành lang em càng thấy 
thương và có động lực khỏi bệnh thật nhanh để  
quay trở lại bệnh viện giúp đỡ các bệnh nhân F0 
khác.

Cũng trong thời gian đó, em biết được ba mẹ 
đã được cho lên phòng và khoẻ lại. Cuối cùng thì 
ba, mẹ, bà ngoại và em đã xuất viện và trở về nhà. 

 Từ khi xuất viện về nhà, trong đầu em luôn 
có suy nghĩ: Mình nợ bệnh viện mạng sống này 
và mình phải quay lại đó để cùng các bác sĩ, điều 
dưỡng giúp đỡ các bệnh nhân F0 khác. 

Và cuối cùng, em đã quay trở lại bệnh viện dã 
chiến số 12 một lần nữa với vai trò là tình nguyện 
viên chăm sóc các F0.

 Trong cái rủi cũng có cái may, em đậu phỏng 
vấn của các công ty tập đoàn lớn như Sabeco, 
Olam, Coca-Cola, Foody. Tuy nhiên em đã quyết 
định dừng lại hết tất cả để quay lại bệnh viện dã 
chiến chống dịch và được sự ủng hộ của ban lãnh 
đạo Công ty.

Cùng bà vượt qua cơn bạo bệnh

quen được các cô chú, các anh, chị điều dưỡng 
dễ thương luôn xả thân để giúp đỡ bệnh nhân. 

Cuối cùng, em xin cảm ơn các cô, bác, anh chị em 
trong gia đình đã luôn động viên ba mẹ, ngoại và em 
vượt qua được cơn sóng gió này.

 Cảm ơn các anh chị trong câu lạc bộ Andrews 
Business Club (Thầy Việt Anh, anh Hùng, anh Điệp, 
anh Thái, anh Thanh, chị Dung, anh Hương, anh 
Huy, Ngọc,… và các anh chị trong group) đã đồng 
hành cùng em và gia đình suốt chặng đường chống 
dịch, luôn lo lắng cho sức khoẻ của em và gia đình, 
chia sẻ những câu chuyện vui mỗi ngày để em luôn 
luôn lạc quan. Em cảm thấy rất hạnh phúc và tự 
hào khi là thành viên của Andrews Club.

Cảm ơn các anh chị trong lớp MBA 06 đã luôn 
động viên giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian 
qua.

Cảm ơn anh Khoa và Nghĩa lớp MBA 06 đã 

giúp em tìm được bệnh viện và xe cứu thương 
cho ngoại em.

Cảm ơn các thầy cô, bạn bè cấp 1, cấp 2, cấp 3, 
đại học đã luôn nhắn tin động viên em.

Cảm ơn chị Hưng khoá K7 Andrews và bạn của 
chị đã luôn nhắn tin động viên em, ship cho em 
đồ ăn giúp em vượt qua được thời gian khó khăn 
nhất này. (Thanks chị Hưng so much ̂ )̂

Cảm ơn các anh chị trong ngành FMCG, F&B 
đã luôn động viên và giúp đỡ để em có động lực 
vượt qua giai đoạn này.

Cảm ơn anh Ân, chị Phượng đã luôn nhắn tin 
cho em mỗi ngày đễ động viên em.

Cảm ơn bạn Mai Linh học Andrews Hà Nội và 
mẹ của bạn đã luôn điện thoại và truyền cho em 
nguồn năng lượng tích cực”.
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Andrews Business Club 
Nơi Lan Tỏa Những Điều Tích Cực!

Thạc sỹ Nguyễn Tiến Điệp hiện là CEO 
của Công ty TNHH – TM một thành viên 
Sadaco – Một Công ty về logistics và 
thương mại. Bên cạnh đó, anh cũng là Chủ 
tịch Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Tiến 
Đoàn (SGTD Group) – Công ty phân phối 
logistics về lĩnh vực cafe.

Mới tốt nghiệp dù chỉ được một năm 
nhưng Nguyễn Tiến Điệp đã là thành viên 
rất tích cực của MBA Andrews với vai trò 
Chủ tịch đầu tiên của Câu lạc bộ Doanh 
nhân Andrews. Mới đây anh đã có đôi dòng 
chia sẻ với Focus Vietnam về câu lạc bộ.

Andrews Business Club ra đời

Được sự ủng hộ của Tiến sĩ Nguyễn Việt 
Anh - Giám đốc các chương trình đào tạo 
của Đại học Andrews Hoa Kỳ tại việt nam, 
ban đại diện Chương trình MBA cùng với sự 
nhất trí của các cựu học viên MBA Andrews, 
Andrews Business Club được thành lập vào 
tháng 3 năm 2021. 

Định hướng của Câu lạc bộ là tạo ra môi 
trường kết nối, chia sẻ những kiến thức kinh 
nghiệm kinh doanh và các lĩnh vực khác cho 
các cựu học viên doanh nhân. Về mặt dài 
hạn, Andrews Business Club sẽ kết nối với 
Câu lạc bộ Doanh nhân Andrews Hoa Kỳ và 
các nước để mở rộng hơn không gian hoạt 
động cho các thành viên.

Trước mắt, Câu lạc bộ đang xây dựng các 
buổi Webinar chia sẻ của các giáo sư tiến sĩ 
đầu ngành từ Đại học Andrews Hoa Kỳ về các 
chủ đề lĩnh vực kinh doanh cho các học viên. 
Đây là điểm nhấn thú vị mà không phải Câu 
lạc bộ nào cũng có được. 

Bên cạnh đó, Andrews Business Club kết 
hợp với MBA Andrews xây dựng các khóa 
đào tạo giúp học viên trau dồi nâng cao kỹ 
năng quản trị doanh nghiệp.
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Những hoạt động đầy ý nghĩa vì cộng đồng

Dù còn rất non trẻ và với số lượng thành 
viên hạn chế chỉ 20 người nhưng Andrews 
Business Club đã có những hoạt động rất 
tích cực và sôi nổi. Cụ thể:

“Câu lạc bộ đã tổ chức được 3 buổi 
Webinar. Tại đó, những thành viên tích cực 
của nhóm chia sẻ về một số chủ đề liên quan 
tới cạnh tranh và an toàn trong lao động”.

“Trước tình hình dịch bênh vô cùng phức 
tạp, Andrews Business Club cũng đã kêu gọi 
được 3 đợt hỗ trợ cộng đồng với số tiền trên 
80.000.000đ. Điểm đến từ thiện của Câu lạc 
bộ là các bếp ăn của bệnh viện Nhi cùng một 
số bếp ăn từ thiện khác. Nhằm cung cấp cho 
các bệnh nhân, lực lượng y bác sĩ tuyến đầu 
những bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng”. “Bên 
cạnh đó, hội còn mua lương thực thực phẩm 
cấp phát cho những hoàn cảnh khó khăn trên 
địa bàn Thành phố”.

“Mặc dù còn rất mới và bộ máy vận hành 
còn chưa hoàn thiện, nhưng những thành viên 
của Andrews Business Club đã rất năng nổ và 
tích cưc trong thời gian từ thiện vừa qua. Dù 
cho có khó khăn, có thành viên không may trở 
thành F0 nhưng đó không phải vật cản mà là 
những động lực khiến Andrews Business Club 
hoạt động ngày một tích cực hơn.” 



Vaccine phòng Covid-19 thôi vẫn chưa đủ.
Trích phỏng vấn Giáo sư Soren Kirchner - Giảng viên MBA Andrews trên Doanh nhân Sài Gòn 
online ngày 07/09/2021 của phóng viên Huyền My.

Vaccine nội phòng chống Covid-19 vẫn chờ được xét duyệt trong khi các nước đã vào cuộc đua 
tìm thuốc chữa trị. Đã đến lúc phòng chống thôi là vẫn chưa đủ.

Theo quan điểm của Bộ Y tế, Thứ trưởng 
Trần Văn Thuấn từng nhận định việc cấp 
phép cần dựa trên những bằng chứng khách 
quan, đặc biệt là sự tham vấn của các nhà 
khoa học uy tín, các tổ chức quốc tế như 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm 
kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa 
Kỳ (USCDC)… Nguyên nhân là vì vaccine 
không chỉ có tác động tới một người mà cả 
cộng đồng, theo Bộ Y tế. 

Có cần WHO phê duyệt vaccine?
Ngày 28/8, Hội đồng đạo đức trong 

nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã yêu 
cầu Công ty Cổ phần công nghệ sinh học 
Dược Nanogen bổ sung kết quả và báo cáo 
thí nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu lực 

bảo vệ của vaccine phòng chống Covid-19 
Nanocovax. Ngoài ra, Nanogen còn cần bổ 
sung kết quả xét nghiệm trung hòa virus 
SARS-CoV-2 sống trên nuôi cấy tế bào 
(PRNT) trên chủng Delta và Alpha.

Yêu cầu này nhằm làm tiền đề Hội đồng 
Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc 
gia và Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu 
hành theo quy định.

Theo quan điểm của Bộ Y tế, Thứ trưởng 
Trần Văn Thuấn từng nhận định việc cấp 
phép cần dựa trên những bằng chứng khách 
quan, đặc biệt là sự tham vấn của các nhà 
khoa học uy tín, các tổ chức quốc tế như 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Trung tâm 

Có cần WHO phê duyệt vaccine?

Ngày 28/8, Hội đồng đạo đức trong 
nghiên cứu y sinh học Quốc gia đã yêu 
cầu Công ty Cổ phần công nghệ sinh học 
Dược Nanogen bổ sung kết quả và báo cáo 
thí nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu lực 
bảo vệ của vaccine phòng chống Covid-19 
Nanocovax. Ngoài ra, Nanogen còn cần bổ 
sung kết quả xét nghiệm trung hòa virus 
SARS-CoV-2 sống trên nuôi cấy tế bào 
(PRNT) trên chủng Delta và Alpha.

Yêu cầu này nhằm làm tiền đề Hội đồng 
Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học Quốc 
gia và Hội đồng Tư vấn cấp giấy đăng ký lưu 
hành theo quy định.
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vaccine kịp thời sản xuất thay vì đợi dữ liệu 
hoàn tất của tất cả các giai đoạn thử nghiệm. 
Chiến lược này đã được nhiều nhà sản xuất 
và cơ quan quản lý áp dụng trong đại dịch để 
đẩy nhanh quá trình phê duyệt vaccine mà vẫn 
tránh bỏ qua các bước quy định và đảm bảo 
tính an toàn và hiệu quả.

Ngoài ra, một số nước đang thực hiện thỏa 
thuận mua hàng tương lai (advanced purchasing 
agreements- APA) trước khi vaccine được phê 
duyệt chính thức theo quy định để đảm bảo 
quyền tiếp cận vaccine, theo TS Ben. Theo 
cách tiếp cận này, vaccine được ước đoán sẽ 
được cơ quan quản lý chức năng chứng nhận 
an toàn và hiệu quả. Ủy ban Châu Âu đã phê 

duyệt APA cho Novavax vào 4/8/2021 trong 
khi chờ Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EPA) 
phê duyệt.

Thông thường, việc xét duyệt vaccine trước 
khi hoàn thành thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn 
3 không phổ biến. Nhưng một số cơ quan 
quản lý quốc gia đã thực hiện vì tính chất khẩn 
cấp của đại dịch cũng như khó khăn trong việc 
kiểm soát lây nhiễm vì thiếu vaccine. Nga và 
Trung Quốc là các ví dụ.

Vaccine sử dụng ở Việt Nam sẽ được 
xem xét bởi Hệ thống quản lý quốc gia về 
vaccine của Việt Nam - NRA - theo ông Ben. 
NRA trong nước đã được Tổ chức Y tế Thế 
giới WHO đánh giá là hệ thống quy định ổn 
định, hiệu quả và tích hợp Cấp độ 3 trong 
thang điểm 4 cấp độ.

Vì vậy, Nanogen không cần gửi dữ liệu thử 
nghiệm lâm sàng của NanoCovax tới WHO để 
vào Danh sách Sử dụng khẩn cấp (EUL) hoặc 
bất kỳ cơ quan quản lý nào khác nếu chỉ sử dụng 

kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa 
Kỳ (USCDC)… Nguyên nhân là vì vaccine 
không chỉ có tác động tới một người mà cả 
cộng đồng, theo Bộ Y tế. 

Tuy nhiên, một số quốc gia trên thế giới 
đã chủ động phê duyệt vaccine phòng 
chống Covid-19 trước khi được WHO phê 
duyệt. Một ví dụ về loại vaccine tái tổ hợp, 
tương tự Nanocovax, trên thế giới đã được 
TS, Ben Coghlan, Chuyên gia Y tế cao cấp 
tại Ngân hàng Phát triển Châu Á - nơi  tạo 
ra Quỹ Tiếp cận vaccine châu Á và Thái Bình 
Dương (APVAX) - chỉ ra.

Novavax là loại vaccine tái tổ hợp nổi bật 
đang đăng ký để WHO và một số cơ quan 
quản lý quốc gia trên thế giới phê duyệt theo 
quy định. Một số trong các cơ quan quản lý 
này đang đánh giá cuốn chiếu các dữ liệu 
thử nghiệm lâm sàng ngay khi nhà phát triển 
Novavax cập nhật.

Cách đánh giá này sẽ tạo điều kiện cho 

Read more:
https://doanhnhansaigon.vn/song-khoe-song-vui/vaccine-phong-covid-19-thoi-van-chua-du-1106718.html



trong nước. Tuy nhiên, Nanogen cần phải có sự 
chấp thuận của các quốc gia khác hoặc WHO nếu 
muốn xuất khẩu vắc xin sang các thị trường khác.

Một số loại vaccine đang được sử dụng trên 
thế giới chưa vào danh sách EUL của WHO như 
Covaxin được sản xuất bởi vắc xin Bharat Biotech, 
Ấn Độ đang được sử dụng ở 9 quốc gia. 

Sputnik V do Trung tâm Quốc gia Gamaleya 
của Nga sản xuất đã được phê duyệt ở 79 quốc 
gia. Tổng cộng chỉ có 7 loại vaccine COVID-19 đã 
vào EUL của WHO, trong khi 22 loại vaccine đã 
được cơ quan quản lý của ít nhất một quốc gia 
phê duyệt, theo TS Ben.

Vaccine Comirnaty được Cục quản lý Thực 
phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê chuẩn đầy đủ 
với và trở thành vaccine phòng chống Covid-19 
đầu tiên được phê chuẩn đầy đủ cho tới nay. 
Comirnaty là tên gọi thương mại của vaccine 
Pfizer/BioNTech Tập đoàn dược phẩm Pfizer, Mỹ 
và Công ty Công nghệ sinh học BioNTech, Đức 
hợp tác sản xuất.

Trước đó, ngày 11/12/2020, vaccine Comirnaty 
đã được FDA duyệt dùng khẩn cấp cho người trên 
16 tuổi, theo FDA. Sau đó, WHO thông qua chấp 
thuận sử dụng vaccine trong trường hợp khẩn cấp 
cho Cominaty vào ngày 31/12/2020. Trong quá 
trình xét duyệt, FDA đã phân tích dữ liệu từ báo 
cáo về 22.000 người đã nhận vắc-xin. Theo kết 
quả trong giai đoạn thí nghiệm lâm sàn, Comirnaty 
có hiệu quả 99% phòng chống Covid-19.

Cuộc đua tìm thuốc trị Covid-19 trên thế 
giới

Việt Nam cần đến 150 triệu liều vaccine để 
tiêm chủng cho 70% dân số. Đến đầu tháng 9, 
trong nước chỉ mới có được hơn 20 triệu liều 
từ nhiều nguồn. Việc đẩy nhanh quá trình xét 
duyệt dùng vaccine khẩn cấp là cần thiết.

Trên thế giới, cuộc đua tìm kiếm vaccine 
đã là quá khứ. Một số nước đã xem xét đến 
phương án xa hơn là phòng tránh trong bối 
cảnh lây nhiễm lan rộng quá nhanh và số người 
nằm viện tăng cao. Nhiều hãng dược phẩm đã 
vào cuộc đua tìm kiếm thuốc chữa trị cho bệnh 
dịch này. Pfizer và các đối thủ như Merck & Co 
Inc, Mỹ và hãng dược phẩm Thụy Sĩ - Roche 
Holding AG đang chạy đua để sản xuất viên 
thuốc kháng vi-rút đầu tiên cho người mới 
phát bệnh.

Theo tạp chí khoa học Science, số bệnh nhân 
Covid-19 bị trở nặng trên thế giới đang rất cần 
phương pháp điều trị. Các nhà nghiên cứu và 
cơ quan y tế công cộng nhiều nước đang tìm 
cách sử dụng lại các loại thuốc đã được phê 
duyệt cho an toàn các bệnh khác.

Họ cũng đang xem xét các loại thuốc chưa 
được phê duyệt đã hoạt động tốt trong các 
nghiên cứu trên động vật. Nhiều hãng dược 
phẩm đã vào cuộc đua sản xuất thuốc chữa 
trị cho ca Pfizer và các đối thủ như Merck & 
Co Inc, Mỹ và hãng dược phẩm Thụy Sĩ Roche 
Holding AG đang chạy đua để sản xuất viên 
thuốc kháng virus cho người mới phát bệnh, 
theo Reuters.

Số bệnh nhân Covid-19 làm các bệnh 
viện quá tải ở Mỹ là 12,297 mỗi ngày vào 
tháng 8/2021, theo CDC Mỹ. 

Còn Việt Nam số bệnh nhân nặng đang 
điều trị là 6.408 ca. Việt Nam đứng thứ 
161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình 
quân cứ 1 triệu người có 4.951 ca nhiễm, 
theo Bộ Y tế. Vì vậy, bên cạnh phòng chống 
Việt Nam còn cần chủ động các phương 
pháp và nguồn lực y tế để chữa trị cho họ 
để tránh các con số này tăng cao.

Theo nghiên cứu của ông, nếu không có những 
phương pháp hiệu quả, tổng số ca tử vong có thể 
lên đến 44.000 ca vào  cuối tháng 11 dù có thực 
hiện có tiêm chủng đủ nhanh hay không. Bên cạnh 
đó, nền kinh tế sẽ không theo kịp các con số tăng 
trưởng trong khi IMF và Ngân hàng Thế giới 
dự báo tích cực.

Chiến lược 1-2-3 của giáo sư Soren

Theo GS. Soren R. Kirchner - Giảng viên 
chương trình Đại học Andrews tại Việt Nam: “Có 
vẻ như đã quá muộn nếu chỉ phòng tránh trong 
thời điểm này, dù vaccine đã là chìa khóa cho 
tình hình dịch bệnh vào năm 2020. Tôi đã nghiên 
cứu các con số người bệnh từ tháng 7 và tôi thấy 
rằng đã đến lúc dập lửa dịch thay vì chỉ khống 
chế số người bệnh.” Theo GS, cách lây nhiễm của 
chủng Delta nguy hiểm tại Ấn Độ có thể gợi ý 
cho Việt Nam. Những nơi có phương pháp điều 
trị đúng đắn sẽ làm phẳng lại con số nhiễm gia 
tăng ào ạt. Ấn Độ đang có con số ca nhiễm giảm 
mạnh.

Theo đó, GS. Soren đã đưa ra một số chiến 
lược nên thực hiện trong giai đoạn này. Chiến 
lược số 1 ông đề nghị tiếp tục thực hiện xét 
nghiệm tầm rộng tại nhà thay vì xét nghiệm tập 
trung để tránh lây nhiễm. Tất cả ca F0 nên được 
kiểm tra phát hiện và cách ly vì phát hiện và điều 
trị sớm, là phương thức của y học phương tây.

Chiến lược số 2 GS. đưa ra là trị liệu. Ông đã 
được tiêm phòng và ủng hộ việc tiêm phòng vì 
trị liệu không thể thay thế cho việc phòng chống. 

Mỗi hộ gia đình nên có một gói trị liệu bao gồm 
Molnupiravir kẽm, vitamin D3 ngoài phác đồ đã 
được phê duyệt. Ông cho rằng đã lúc quyết định 
và cứu lấy mạng sống bằng cách nhanh nhất. 
Còn chiến lược của Mỹ đưa người bệnh về nhà 
với Tylenol theo ông là một thất bại đã được 
chứng minh.

Chiến lược số 3 theo GS. Soren, người không 
phải là F0, F1, hoặc thậm chí có thể là F3 thì nên 
quay lại làm việc và tuân thủ quy tắc 5K. Nếu 
người bệnh đã được cách ly và điều trị cũng như 
cách ly người có nguy cơ cao thì kế hoạch này 
sẽ khả thi. GS. cho rằng nếu các chiến lược này 
được thực hiện sẽ cứu được nền kinh tế trong 
năm nay và ngăn được số ca tử vong.

Theo nghiên cứu của ông, nếu không có những 
phương pháp hiệu quả, tổng số ca tử vong có thể 
lên đến 44.000 ca vào  cuối tháng 11 dù có thực 
hiện có tiêm chủng đủ nhanh hay không. Bên 
cạnh đó, nền kinh tế sẽ không theo kịp các con 
số tăng trưởng trong khi IMF và Ngân hàng Thế 
giới dự báo tích cực.
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Read more: https://vietnaminsider.vn/vaccine-
and-treatment-pills-time-for-therapy-to-come/



Là một trong những cựu học viên xuất sắc 
nhất MBA Andrews, Ms. Thảo Ngô không chỉ 
trao trọn niềm tin yêu, mà còn đảm nhận vị 
trí “Chủ nhiệm Tổ tư vấn học thuật Andrews” 
với mong muốn chia sẻ nhiều kiến thức và 
kinh nghiệm đã học và tích lũy được cho cộng 
động.

Trong những tháng vừa qua, Ms. Thảo Ngô 
đã làm chủ trì 2 buổi webinar tọa đàm về tri 
thức quản trị kinh doanh tới các học viên, cựu 
học viên và những người quan tâm.

Nội san Focus Việt Nam được dịp trò chuyện 
cùng chị về những quyết định của mình.

ANDREWS
NƠI CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ 
VÀ KẾT NỐI THẾ GIỚI

Phát triển sự nghiệp

Với hành trang bên mình là những kiến 
thức tích góp được xuyên suốt quá trình 
học tập và trau dồi bản thân đã giúp Thảo 
Ngô từ vị trí chuyên viên khi mới bước chân 
vào công ty, nay đã trở thành Quản lý cao 
cấp, đóng vai trò quan trọng trong L’Oreal 
Việt Nam.

Thời gian đầu khi mới làm quản lý trực 
tiếp một team mà trong đó đa phần là những 
người lớn hơn mình, làm lâu năm hơn mình 
ở công ty, bản thân Thảo gặp không ít khó 
khăn trong việc lãnh đạo và quản lý họ. 
Nhưng từ những kiến thức về quản lý kinh 
tế, quản lý con người cùng sự tâm huyết với 
nghề đã giúp Thảo dần xây dựng được một 
đội ngũ nhân viên vững mạnh và tiếp tục 
phát triển trên con đường sự nghiệp của 
mình.

Bên cạnh đó, ở vị trí là học viên xuất sắc 
nhất khóa 01 Hồ Chí Minh, hiện nay Thảo 
cũng đang đảm nhiệm vị trí Điều hành Tổ 
Tư Vấn Học Thuật (Andrews Academic 
Association) viết tắt là AAA giúp kết nối các 
giá trị học thuật đến những học viên, cựu 
học viên Andrews Việt Nam. 
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Tổ Tư Vấn Học Thuật (Andrews Academic 
Association)

Tổ Tư Vấn Học Thuật (Andrews Academic 
Association)

Phương châm của AAA là xây dựng một 
môi trường mà tại đó các học viên, cựu 
học viên có “sân chơi” để cùng nhau trao 
đổi kiến thức học thuật hoặc những vấn đề 
liên quan đến kinh tế và doanh nghiệp. Hơn 
nữa, còn giúp mọi người cùng nhau trau dồi, 
cập nhật những mảng kiến thức hữu ích cho 
doanh nghiệp và công việc của từng thành 
viên. 

Tổ Tư Vấn Học Thuật được ra đời từ 
đó trên nền tảng của Câu Lạc Bộ Doanh 
Nhân Andrews (Andrews Business Club) và 

Thạc sỹ Ngô Vũ Ngọc Thảo - Quản lý cao cấp của 
L’Oreal - Tập đoàn mỹ phẩm số một thế giới

Lựa chọn MBA Andrews

Khi được hỏi về lý do chọn Andrews, chị 
Ngô Vũ Ngọc Thảo chia sẻ:

“Tôi ấn tượng với bề dày lịch sử của AU. Với 
uy tín đó, trường đã giữ vững được chương 
trình và lượng học viên cho đến ngày nay. 

Quả thật, khi kết thúc khóa học MBA 
Andrews, tôi cảm thấy rằng mình đã “đầu tư” 
đúng chỗ. Chương trình đem đến một nền 
tảng tri thức quản lý kinh tế mang tầm quốc 
tế. Khi chúng ta làm công việc quản lý sẽ phù 
hợp với tất cả mô hình và loại hình công ty. 

Ngoài ra, điều làm tôi ấn tượng nhất là 
khi được đặt chân sang chính ngôi trường 
Andrews tại Hoa Kỳ nhận tấm bằng MBA. 
Cảm giác đứng trong khuôn viên trường thật 
đẹp và rộng lớn với rất nhiều khoa, ngành học 
khác nhau. Buổi lễ tốt nghiệp được tổ chức 
trang trọng với sự tham dự của học viên tại 
Mỹ và các nước giúp cho chúng ta có thể kết 
nối với nhiều bạn bè hơn. 

Đây quả là một kỉ niệm khó quên trong tôi 
với Andrews”.

Hội Cựu Học Viên Andrews tại Việt Nam 
(Andrews Alumni Việt Nam). 

Tại đây, các thành viên có dịp được giao 
lưu học hỏi lẫn nhau thông qua nhiều nền 
tảng cả offline và online. Nhờ vậy trong 
mùa dịch vừa qua, hội đã giao lưu kết nối 
thông qua nền tảng online với tất cả các học 
viên trên khắp mọi miền đất nước. Và trong 
tương lai, hội sẽ kết nối với các giảng viên 
đại học Andrews Hoa Kỳ để chia sẻ thêm 
những thông tin bổ ích. 



Nữ doanh nhân mang trong mình 
“giấc mơ hẹn hò”

Vũ Nguyệt Ánh
Lựa chọn MBA Andrews với mục đích trau 

dồi thêm cho mình kiến thức Quản trị kinh do-
anh để gây dựng lại “cơ đồ”. Vũ Nguyệt Ánh 
– Nhà sáng lập và Điều hành thương hiệu hẹn 
hò Rudicaf đã kể cho MBA Andrews nghe câu 
chuyện cô “thai nghén”, “sinh thành” và phát 
triển Rudicaf như thế nào.

Từ bỏ điều nhàm chán để “đi theo tiếng gọi 
con tim”

10 năm trước, khi đang có công việc 
rất tốt với thu nhập cao trong lĩnh vực sở 
trường là Truyền hình, tôi quyết định bỏ 
ngang để mở công ty hẹn hò đầu tiên của 
mình. Ý tưởng khởi nghiệp ban đầu ấy đã 
nhen nhóm khi tôi đọc xong cuốn tiểu 
thuyết Best Seller nổi tiếng của Mỹ “Match 
me if you can” với bức tranh đầy màu sắc và 
hấp dẫn về thị trường dịch vụ hẹn hò tại đất 
nước phát triển nhất thế giới. Sự hào hứng 
về câu chuyện ấy cùng với sự quan sát và 
trải nghiệm thực tế cho thấy ở thị trường 
Việt Nam chưa có đơn vị nào cung cấp các 
dịch vụ hẹn hò thực sự chuyên nghiệp và 
“có tâm”, đã tạo động lực để tôi quyết tâm 
bắt tay theo đuổi lĩnh vực đầy mới mẻ và 
thú vị này. 

Những vấp ngã đầu tiên

Tuy nhiên, “đời không như là mơ”. Thực tế 
thương trường đã dạy cho tôi bài học đầu 
tiên về kinh doanh: “Chỉ có đam mê và nhiệt 
tình thôi thì chưa đủ”.

Mặc dù những buổi Single party (tiệc 
dành cho người độc thân) của tôi khi ấy 
nhận được rất nhiều sự ủng hộ và lời khen Thạc sỹ Vũ Nguyệt Ánh - Cựu học viên MBA Andrews Khóa 02 Hà Nội
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ngợi của mọi người về chất lượng và sự tinh 
tế, tuy nhiên, công ty vẫn phải đóng cửa 
sau 1 năm rưỡi do “cạn vốn”. Khách quan 
nhìn nhận lại, rõ ràng tôi đã quá thiếu kinh 
nghiệm quản trị doanh nghiệp, quản lý tài 
chính và vận hành để có thể duy trì được 1 
business đúng nghĩa.

“Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền 
mặt”, tôi đã mất 4 năm sau đó miệt mài đi 
làm thuê cho các công ty khác để “kéo cày 
trả nợ”, đồng thời vẫn tiếp tục ấp ủ và nuôi 
dưỡng “giấc mơ hẹn hò”.

Có thất bại mới có thành công: thương 
hiệu Rudicaf ra đời

Năm 2016, khi khoản nợ đã “tạm hòm 
hòm”, bản thân đã cứng cáp hơn, tích luỹ 
kinh nghiệm dày dặn hơn và có “insights” thị 
trường tốt hơn, tôi đã quyết định “tái xuất”.

 Quyết tâm “đứng lên từ chính nơi mình 
đã vấp ngã”, tôi ra mắt thương hiệu hẹn hò 
thứ 2 của mình: Rudicaf.

Nói 1 chút về cái tên Rudicaf, lúc đầu 
nhiều người nghe vẫn nghĩ là 1 cái tên lấy 
từ “tiếng nước ngoài”, nhưng thực tế chỉ 
đơn giản là “Rủ đi café” thôi. Tôi lấy nó 
làm thương hiệu bởi vì đây là 1 cụm từ rất 
thông dụng, tạo cảm giác “kết nối” rất gần 
gũi trong cuộc sống. Mỗi khi chúng ta muốn 
gặp 1 ai đó, chúng ta chỉ cần đơn giản nói: 
“Mình đi café nhé!”. Dù thực tế là chúng ta 
đi ăn, đi uống trà, đi uống nước ép hay sinh 
tố - không hề động đến cafe, nhưng vẫn cứ 
là “Rủ nhau đi café” đấy thôi.

 Rudicaf ra mắt vào đúng ngày Lễ Độc thân 
Quốc tế 11/11/2016 với “Ứng dụng book 
lịch hẹn hò đầu tiên tại Việt Nam” RUDICAF 
Dating. Điều thực sự vui là ngay từ những 
giai đoạn đầu ra mắt, Rudicaf đã nhận được 
sự đón nhận và quan tâm nồng nhiệt của 
đông đảo giới truyền thông, đặc biệt là các 
khách hàng độc thân mọi độ tuổi, thậm chí 
cả những vị phụ huynh vốn “rất thận trọng 
và khó tính” của những người độc thân nữa. 

Có điều, vì muốn tạo dấu ấn và sự khác biệt 
nhất định cho thương hiệu của mình, nên 
sản phẩm chiến lược của Rudicaf trong giai 
đoạn đầu tiên lại không phải 1 sản phẩm bất 
kì ai cũng có thể sử dụng được.

  Quyết định đánh vào phân khúc “thị 
trường ngách” với 1 tập khách hàng nhỏ, 
Rudicaf muốn trước hết là từng bước phá 
bỏ những “rào cản định kiến xã hội” về việc 
sử dụng dịch vụ hẹn hò (chỉ dành cho người 
Ế, không đáng tin cậy, toàn thông tin ảo, 
người dùng ảo, toàn các dịch vụ đen, one 
night stand, friend with benefits…). Song 
song với đó, Rudicaf từng bước xây dựng uy 
tín thương hiệu, tạo niềm tin đối với khách 
hàng, và 1 phần không kém quan trọng là 
tối ưu vận hành và hiệu quả dịch vụ, để từ 
đó từng bước phát triển, mở rộng phục vụ 
khách hàng ở các phân khúc khác.

Sải cánh để vẫy vùng

Sau 2 năm với những bước khởi đầu 
thuận lợi khi từng bước khẳng định được 
vị trí uy tín số 1 trong lĩnh vực dịch vụ hẹn 
hò tại Việt Nam, Rudicaf bắt tay vào phát 
triển các sản phẩm, dịch vụ dành cho các 
đối tượng khách hàng độc thân khác trong 
xã hội.

 Trong 2 năm 2018, 2019, Rudicaf lần lượt 
cho ra mắt Ứng dụng xác thực thông tin và 
book lịch hẹn hò Tilani (dành cho phân khúc 

thị trường đại chúng, hướng tới đông đảo 
các bạn trẻ độc thân); dịch vụ tìm kiếm đối 
tượng hẹn hò RUDICAF Premium Matching 
(dành cho phân khúc thị trường cao cấp, 
hướng tới những doanh nhân, những người 
“đặc biệt kén chọn”); Câu lạc bộ Hạnh phúc 
tuổi trung niên (dành cho những đối tượng 
độc thân từ 40 tuổi trở lên, những người đã 
li hôn, single mom/single dad, goá vợ/goá 
chồng…).

 Các sản phẩm, dịch vụ của Rudicaf đều 
được xây dựng và phát triển dựa trên sự hiểu 
biết sâu sắc về tâm lí và hành vi người dùng 
độc thân. Tuy nhiên theo hướng “educate” 
họ để hướng đến những phương thức kết 
nối, tương tác chất lượng, văn minh, bền 
vững.

 Tất cả các ứng dụng của Rudicaf đều 
không có công cụ chat, bởi vì Rudicaf muốn 
khuyến khích tối đa mọi người gặp gỡ nhau 
trực tiếp thay vì quá phụ thuộc vào những 
tương tác online.

Tất cả các sản phẩm, dịch vụ của Rudicaf 
đều ưu tiên CHẤT LƯỢNG hơn SỐ LƯỢNG

Tất các các cộng đồng hẹn hò, kết nối 
của Rudicaf đều được định hướng theo tinh 
thần văn minh, lịch sự, lành mạnh, tích cực…

Tất cả sự kết nối, tương tác trong các 
cộng đồng của Rudicaf đều được đơn vị 
sáng lập và điều hành theo dõi, giám sát 1 
cách nghiêm túc để luôn đảm bảo sự thoải 
mái và tin tưởng cho các Thành viên.

Những hy sinh, đánh đổi và chấp nhận 
Những điều ấy nghe có vẻ cũng không có 

gì phức tạp cao siêu, nhưng thực sự để duy 
trì và phát triển được một business theo 
hướng “không giống ai” như vậy, Rudicaf đã 
phải HI SINH, ĐÁNH ĐỔI và CHẤP NHẬN 
rất nhiều.

“Làm điều tốt, không bao giờ dễ. Làm điều 
dễ mà không tốt, thì thà đừng làm.”

Rudicaf đã hi sinh rất nhiều cơ hội để tăng 
tốc, bứt phát, để phát triển nóng, thu tiền 
nhanh như cách mà rất nhiều đơn vị hẹn hò 
khác đã và đang làm.

Đánh đổi rất nhiều cơ hội “chốt deal” với 
các nhà đầu tư quan tâm đến “con số”, để 
kiên định theo đuổi mục tiêu “phát triển 

RUDICAF Dating - dịch vụ hẹn hò chất 
lượng cao dành cho 1 nhóm đối tượng cụ 
thể, là những người độc thân có trình độ 
học vấn tốt, công việc và mức thu nhập 
tốt, độ tuổi “đẹp” và ngoại hình ưa nhìn 
trở lên. Slogan của RUDICAF Dating là  
“hẹn hò kiểu KÉN”, nghĩa là những khách 
hàng sử dụng dịch vụ này là những người 
KÉN CHỌN, chứ không hề phải là những 
người “BỊ Ế”.

Họp báo ra mắt chương trình truyền hình “Đã đến lúc Hẹn hò”

WORLD CHANGERS FOR A CHANGING WORLD



Kiên Định Với Mục Tiêu Ban Đầu

Cũng có rất nhiều người khuyên tôi cần 
linh hoạt thay đổi mô hình kinh doanh sang 
online nhiều hơn để thích ứng với tình hình 
dịch bệnh, tuy nhiên tôi vẫn quyết định giữ 
định hướng, tinh thần chung của các sản 
phẩm, dịch vụ của Rudicaf đã đề ra ngay từ 
đầu - vì đó chính là điểm làm nên sự khác 
biệt, giá trị cốt lõi của chúng tôi, cũng là lí 
do mà khách hàng chọn Rudicaf chứ không 
phải những ứng dụng, công cụ hẹn hò 

bền vững”, “chậm mà chắc” của mình.
Chấp nhận sau hơn 3 năm vẫn chỉ là 1 

start-up nhỏ bé, chưa “giàu có” và hoành 
tráng như mọi người hình dung về công ty 
kinh doanh 1 ngành “hái ra tiền”; chấp nhận 
để Founder và các đồng sự đều không hề 
dư dả trong cuộc sống riêng; các cổ đông 
sẽ còn phải chờ rất lâu để nhìn thấy “cái cây 
mình góp công trồng” sẽ đến ngày ra quả.

Tất cả, chỉ mong sao kiên trì theo đuổi 
được con đường mà mình tin là đúng đắn 
và mang lại giá trị tích cực cho xã hội.

Mặc dù giai đoạn năm thứ 5 của 1 start-
up thực sự là giai đoạn sống - còn vô cùng 
căng thẳng.

Mặc dù đại dịch Covid-19 ập đến khiến 
Rudicaf nhỏ bé non nớt vốn đã rất khó 
khăn, phải “oằn mình” lên để duy trì sự sống, 
thì giờ lại càng thêm “vật vã”vì nhiều tháng 
liền trong những giai đoạn giãn cách kéo 
dài, chúng tôi không có doanh thu để trang 
trải phần nào các chi phí phát sinh.

online phổ biến khác hiện nay. Đó không 
phải là bảo thủ mà là “kiên định”, dù tôi rất 
hiểu mọi người, mọi doanh nghiệp đều cần 
phải “thích nghi hoàn cảnh” thì mới sinh tồn 
và phát triển được, tuy nhiên tôi cũng tin 
dịch bệnh chỉ là tạm thời trong 1 giai đoạn 
nhất định, và chúng tôi cần nỗ lực vượt qua 
giai đoạn khó khăn, khủng hoảng này để sau 
đó khôi phục lại hoạt động kinh doanh theo 
đúng định hướng và giá trị cốt lõi của mình.

Tất nhiên trong giai đoạn này - khi dịch 
bệnh vẫn còn đang rất căng thẳng thì 
Rudicaf phải có những giải pháp ứng phó 
tạm thời như: Tạm đóng băng các dịch vụ 
trung và cao cấp để khách hàng không bị 
ảnh hưởng quyền lợi về thời hạn hợp đồng 
(sẽ cộng thời hạn hợp đồng sau khi hết dịch, 
tương đương với thời gian đóng băng); tổ 
chức thêm nhiều hoạt động online cho các 
cộng đồng hẹn hò cho thị trường đại chúng 
mà Rudicaf đang xây dựng, ví dụ như tổ 
chức thi viết, thi hát online, khuyến khích 
các thành viên viết bài tự giới thiệu, mai mối 

nhiều hơn trên nhóm Facebook của cộng 
đồng....

Ngoài ra, tôi cũng tranh thủ “cơ hội” này 
để tái cấu trúc lại các sản phẩm dịch vụ, quy 
trình công ty, bộ máy nhân sự… cho tối ưu 
hơn, làm lại website mới… để chuẩn bị sẵn 
sàng “trở lại lợi hại hơn xưa” khi xã hội bước 
sang “giai đoạn bình thường mới”.

Tôi cũng có rất nhiều niềm vui khác như 
viết sách, làm podcast, làm livestream về 
hẹn hò - tình yêu, và đặc biệt là tham gia 
chương trình “Hãy yêu nhau đi” của VTV3 - 
1 chương trình mới vô cùng hấp dẫn về hẹn 
hò, tình yêu, truyền cảm hứng sống tích cực 
cho mọi người trong giai đoạn dịch bệnh 
kéo dài.

Đó là những công việc giúp tôi luôn bận 
rộn, nhiều năng lượng và cảm hứng để đối 
mặt và vượt qua những lo lắng, căng thẳng 
liên quan đến dịch bệnh hay suy thoái kinh 
tế mà mọi người đều gặp phải trong giai 
đoạn này.

Chương trình truyền hình “Hãy yêu nhau đi” trên VTV3, 20h Chủ nhật
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Cảm ơn mọi người đã dành thời gian cho câu chuyện mà Nguyệt Ánh chia sẻ.
Cảm ơn MBA Andrews đã giúp tôi trang bị 1 phần hành trang tri thức vô cùng 

quan trọng và quý giá để tôi tự tin hơn, vững vàng hơn trên con đường phát triển 
kinh doanh đầy chông gai thử thách.

Trân trọng, 
Vũ Nguyệt Ánh

Về phần mình, tôi vẫn luôn sẽ tiếp tục kiên trì 
nuôi dưỡng và phát triển “giấc mơ hẹn hò chất 
lượng” cùng Rudicaf. Mặc dù bị quy kết là “mơ 
mộng viển vông – phi thực tế” khi từ chối biết 
bao lời “mời chào” hợp tác với những hướng đi 
“ăn xổi” hơn, “kiếm tiền nhanh hơn….

Chúng tôi vẫn luôn tin tưởng rằng, chỉ cần 
chúng tôi kiên trì với con đường mà mình đi; 
duy trì được những giá trị và mục tiêu tốt đẹp 
của việc kết nối con người theo định hướng 
văn minh, lịch sự và tích cực, thì có thể là sẽ 
không nhanh chóng, nhưng rồi cũng sẽ đến 1 
ngày, chúng tôi sẽ thực sự THÀNH CÔNG.

Những Suy Ngẫm 

Điều chiêm nghiệm lớn nhất của tôi trong 
suốt 2 “năm Covid” triền miên vừa qua, 
cũng là điều mà tôi đã nghiệm ra từ khi bắt 
đầu trưởng thành, nhưng càng ngày càng 
“ngấm” và càng “thấm” hơn qua những hoàn 
cảnh thực tế: “Cuộc sống rất vô thường, 
chẳng có gì là mãi mãi”.

Trước cơn đại dịch này, có rất nhiều 
doanh nghiệp trong các ngành dịch vụ, du 
lịch, hàng không, ẩm thực, sự kiện,... đang 
trên đà phát triển thăng hoa đỉnh cao. Họ 
phát triển tốt và vững chắc đến mức dường 
như không thể tin được sẽ có 1 ngày như 
ngày hôm nay, tất cả sụp xuống nhanh 
chóng đến không tưởng, và họ bàng hoàng, 
có thể đến mức “sang chấn tâm lý”. Thậm 
chí, càng công ty, tập đoàn càng to thì càng 
bị ảnh hưởng và khủng hoảng nặng nề hơn. 

Đó là điều chưa ai từng hình dung được 
trước đó, và cũng không ai mong muốn xảy 
ra, nhưng khi nó đã xảy ra rồi thì không có 
cách nào khác là phải “chấp nhận số phận”, 
“chịu đựng chung và cầm cự chung” để 
mong sớm vượt qua được cơn hoạn nạn 
này rồi cố gắng khôi phục và phát triển tiếp 
- nếu còn có thể. Những Lời Khuyên Chân 
Thành Và Niềm Tin Vào Bản Thân

Bài học kinh nghiệm cho doanh nghiệp thì có 
lẽ tôi không phải là người phù hợp để chia sẻ, 
bởi vì doanh nghiệp của tôi quá nhỏ. Từ góc độ 
cá nhân với kinh nghiệm khiêm tốn của mình, 
tôi chỉ nghĩ rằng sau giai đoạn này, các doanh 
nghiệp dù lớn hay nhỏ cũng sẽ lưu ý hơn đến 
vấn đề quản lí ngân sách dự phòng, xây dựng 
chiến lược phát triển bền vững và luôn chuẩn 
bị tinh thần, phương án cho những biến cố lớn, 
những tình huống xấu nhất có thể bất ngờ xảy 
ra. Nếu chỉ ham kiếm tiền nhanh bằng những 
tầm nhìn ngắn hạn và làm giàu kiểu “ăn xổi” thì 
khi gặp những biến cố như thế này chắc chắn 
sẽ bị đào thải khỏi thương trường.
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Mặc dù đang làm Bác sĩ Nhi tại bệnh viện lớn và uy tín của Việt Nam, dù sự nghiệp đang phát 
triển, nhưng Bác sĩ Đào Thơ đã quyết tâm rời bệnh viện đồng thời đi học thạc sỹ Quản trị Kinh 
doanh đại học Andrews Hoa Kỳ Việt Nam để nâng cao kiến thức nhằm thực hiện tốt nhất ước mơ 
giúp các bà mẹ chăm con bị bệnh không stress.

Trích đăng bài báo về Bác sĩ Đào Thơ: ”Ước mơ của tôi là giúp các bà mẹ chăm con khỏe mạnh 
hơn, hạnh phúc hơn’’ trên tạp chí The Women 04/08/2021 của phóng viên Thảo Nguyên

Động Lực Xuất Phát Từ Trái Tim

Là một người Mẹ có hai cô con gái nhỏ, 
Bác sĩ Đào Thơ hiểu được những nỗi lo, 
những áp lực, cũng như những stress mà 
các bà mẹ gặp phải khi chăm sóc con nhỏ. 
Đặc biệt là mỗi khi con bệnh thì mẹ sẽ mất 
ăn mất ngủ, đôi khi dẫn đến stress vì không 
tìm được giải pháp và tình trạng kéo dài. 

Với tình yêu dành cho các bé, cũng như 
ước mơ giúp các bà mẹ chăm con bị bệnh 
không stress, Bác sĩ Đào Thơ đã quyết định 
rời bệnh viện mình vô cùng tâm huyết để 
thành lập Hệ thống nhi khoa quốc tế FICH.

Chia sẻ về quyết định táo bạo này khi 
chuyển từ Bác sĩ sang làm CEO Bác sĩ Đào 
Thơ cho biết: 

‘’Ngay từ khi còn là sinh viên tôi đã rất yêu 
thích nhi khoa, và thầm quyết định sau khi tốt 
nghiệp tôi sẽ theo đuổi đam mê của mình là 

được chăm sóc sức khỏe cho các em nhỏ. Vì 
vậy, tôi lựa chọn học thực hành nhi khoa về sơ 
sinh, cấp cứu, chẩn đoán bệnh nhi khoa trước 
sau đó mới học chương trình Thạc sĩ nhi khoa. 

Tôi tâm niệm rằng, ngành Y là phải giỏi thực 
hành, bác sĩ là phải giỏi, phải tận tâm hết mình 
vì bệnh nhân nên tôi chọn làm việc tại các bệnh 
viện lớn có khoa nhi, đa dạng các loại bệnh, 
bệnh viện công lập, bệnh viện tư nhân quốc 
tế, bệnh viện phụ sản có khoa sơ sinh cho đến 
bệnh viện đa khoa, từ bác sĩ khám bệnh nội 
trú, đến bác sĩ phòng khám…Không chỉ làm 
tại một bệnh viện, những ngày ra trực, ngày 
nghỉ tôi cộng tác làm cho các bệnh viện khác 
và không ngừng học tập trau dồi kiến thức để 
vững vàng trong chuyên môn.”

‘Trẻ em không phải người lớn thu nhỏ, bệnh 
tật ở trẻ em khác người lớn rất nhiều. Mỗi gia 
đình, mỗi hoàn cảnh, mỗi ngành nghề sẽ có 

nhu cầu riêng nhưng chung một mối trăn trở 
đó là: làm sao để con nhanh hết bệnh, giảm tái 
khám, giảm bệnh nặng, lý do bị bệnh là gì, theo 
dõi trẻ như thế nào khi bị bệnh…

Vì vậy, tôi hướng đến chăm sóc sức khoẻ 
chủ động, toàn diện cho mọi gia đình, điều trị 
khỏi bệnh cho trẻ đồng thời phải giúp các bà 
mẹ không còn căng thẳng lo âu trong quá trình 
chăm con bị bệnh nữa. 

Đó cũng là lý do vì sao tôi tỉ mỉ tìm kiếm 
những sản phẩm dễ dùng để trẻ không nôn 
ói khi uống, những vật dụng cần cho trẻ bị 
bệnh mà các mẹ phải đi kiếm khắp nơi, quan 
tâm từng cảm xúc của người mẹ, những thắc 
mắc các bà mẹ hỏi mỗi ngày…Tất cả là động 
lực để tôi tạo bên Hệ Thống FICH Pharmacy 
and Care - Nơi có tất cả những gì cần cho trẻ 
phòng và trị bệnh”.

WORLD CHANGERS FOR A CHANGING WORLD



Đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện

Bận rộn là vậy nhưng bác sĩ Đào Thơ vẫn tư vấn online 
miễn phí cho các bà mẹ khắp cả nước khi họ cần. Đồng thời 
khám bệnh miễn phí cho các trẻ mồ côi tại các Chùa, với 
mong ước được chia sẻ phần nào những mất mát của các 
trẻ mồ côi.

Với những kinh nghiệm vừa làm Bác sĩ nhi, vừa làm CEO, 
vừa làm mẹ, Bác sĩ Đào Thơ luôn dành sự ưu ái, tình yêu 
thương và sự cảm thông đặc biệt với các bà mẹ. Bên cạnh đó 
nữ CEO còn luôn có suy nghĩ tích cực, tha thứ, và giàu tình 
yêu thương, sẵn lòng lắng nghe những tâm sự của các bà mẹ 
để giúp họ sống khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn.

Rời bệnh viện – nơi mình đã gắn bó bao nhiêu năm, và đã 
có một vị trí nhất định để khởi nghiệp là quyết định vô cùng 
khó khăn với một nữ bác sĩ. Nhưng với ước mơ của một 
người đã từng làm mẹ, của một bác sĩ nhi muốn giúp được 
các bà mẹ chăm sóc con khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn thì 
mọi khó khăn chỉ là thử thách. 

Với mong muốn chuỗi nhi khoa FICH ngày càng phát triển 
khắp các tỉnh thành của tổ quốc, Bác sĩ Đào Thơ còn tiếp tục 
nỗ lực không ngừng học thêm nghề “tay trái”. Cô vừa điều 
hành vừa học chương trình Thạc sĩ quản trị kinh doanh của 
trường Đại Học Andrews Hoa Kỳ, chương trình hợp tác của 
Đại học Andrews tại Việt Nam, giảng dạy 100% ngôn ngữ 
tiếng Anh.

Đến từ một trường Đại học có hơn 140 năm lịch sử hình 
thành và phát triển, chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh 
của Đại học Andrews tại Việt Nam được kiểm định Vùng bởi 
Ủy ban kiểm định Đại học và sau Đại học vùng Trung Bắc 
Hoa Kỳ HLCNCA (The Higher Learning Commission of North 
Central Association). Trực thuộc Hội đồng kiểm định bậc 
cao (CHEA) và Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDE) và được chứng 
nhận toàn cầu bởi Hiệp hội quốc tế các trường Đào tạo đại 
học ngành Quản Trị Kinh Doanh (International Assembly for 
Collegiate Business Education – IACBE).

 Với uy tín vững mạnh của mình cùng hệ thống đào tạo 
nguyên gốc Hoa Kỳ, MBA Andrews từ lâu đã là một trong 
những sự lựa chọn hàng đầu của nhiều nhà quản trị tại Việt 
Nam. Và là người bạn đồng hành trên con đường phát triển 
kiến thức kinh doanh của những Founder tài năng, mang 

trong mình những khát khao lớn.
Không chỉ là Bác sĩ đam mê việc nghiên cứu các phương 

pháp chăm sóc sức khỏe và ‘’tinh thần’’ cho các bà mẹ và trẻ 
nhỏ. Một CEO luôn không ngừng học tập để cập nhật kiến 
thức về quản trị, điều hành doanh nghiệp hiệu quả, CEO & 
Founder FICH đã, đang và sẽ tiếp tục hỗ trợ các bà mẹ Việt 
Nam hiểu về bệnh của con mình hơn. Giúp trẻ giảm tái khám 
với những quy trình đặc biệt dành riêng cho y bác sĩ và nhân 
viên khác do chính bác sĩ Đào Thơ soạn. 

NÂNG TẦM QUẢN TRỊ, VƯƠN TẦM ƯỚC MƠ
WORLD CHANGERS FOR A CHANGING WORLD



Du lịch Mỹ qua những 
cung đường đẹp nhất

Nước Mỹ là một trong những quốc gia có cảnh đẹp ấn tượng và phong phú 
nhất thế giới, với những tuyến đường hùng vĩ trải dọc đất nước. Hãy cùng 
chúng tôi trải nghiệm chuyến  du lịch đặc biệt tới xứ sở cờ hoa qua những con 
đường tuyệt đẹp nhé.



Đường 17-Mile, California:Tuyến đường 17-
Mile trải dọc bán đảo 
Monterey, đưa du khách 
qua những khu rừng Del 
Monte, các vách đá hùng 
vĩ với đàn hải cẩu ồn ào. 
Bạn còn có cơ hội chiêm 
ngưỡng hoàng hôn 
tuyệt đẹp trên Thái Bình 
Dương

01

Bạn sẽ mất khoảng 
hơn 2 tiếng để đi quãng 
đường 83 km từ Kahului 
tới Hana. Du khách sẽ 
có cơ hội được luồn lách 
qua những vách đá dựng 
đứng cạnh biển, dưới 
bóng mát của những cây 
xoài đang nở hoa, mua 
bánh chuối ven đường 
và dừng xe ngắm nhìn 
khung cảnh hoang sơ 
như ở thời tiền sử. 
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Đường cao tốc Hana, Maui:

Đường U.S. 1, Florida Keys:Quần đảo nối tiếp 
nhau này là thiên đường 
nghỉ dưỡng cho các du 
khách, với những quầy 
bar trên bãi biển và các 
môn thể thao dưới nước 
hấp dẫn. Từ Key Largo tới 
Key West, đường cao tốc 
trên biển nối các hòn đảo 
với nhau như một chuỗi 
hạt, chạy qua những 
ngọn hải đăng, công viên 
san hô và cầu 7 Mile – 
một trong những cây cầu 
dài nhất thế giới

02

Khung cảnh lộng lẫy 
của vùng Utah sẽ khiến 
du khách choáng ngợp 
trên tuyến đường 12, nối 
từ Capitol Reef tới các 
công viên quốc gia ở hẻm 
núi Bryce. Tuyến đường 
dài 200 km này đi qua 
các thị trấn nhỏ, những 
ngọn núi sa thạch hùng 
vĩ và khe núi ấn tượng 
Hogback

04
Đường 12, Utah:
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Tuyến đường North Shore, Minnesota: 

Đường Blue Ridge, Carolinas và Virginia: 

Đường Lake Shore, Chicago: 

Đường hoa Bluebonnet, Texas: 

06
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Từ Duluth tới Two 
Harbors, tuyến đường 
này đi qua những rừng 
bạch dương và phong 
tuyệt đẹp. Du khách cũng 
có cơ hội ngắm những 
tàu biển neo đậu ở cảng 
nội địa cuối cùng của St. 
Lawrence Seaway.

Tuyến đường dài 800 
km qua dãy Great Smoky 
và các công viên quốc 
gia vùng Shenandoah 
dành cho những người 
muốn khám phá vẻ đẹp 
tự nhiên của nước Mỹ. 
Mỗi mùa tuyến đường 
có một vẻ đẹp riêng: màu 
sắc lộng lẫy của lá cây 
vào mùa thu, tán rừng 
xanh biếc vào mùa hè, 
và hàng thông phủ tuyết 
trắng xóa mùa đông.. 

Những công trình 
ấn tượng của kiến trúc 
Mỹ sừng sững bên hồ 
Michigan, dọc tuyến 
đường bắt đầu từ 
Hollywood và kết thúc ở 
công viên Jackson, trải dài 
hơn 40 km. Du khách sẽ 
được chiêm ngưỡng tháp 
Willis, tòa nhà Burnham 
và Root’s Rookery, hay 
nhiều công trình tuyệt 
đẹp khác. Đây được xem 
là tuyến đường kiến trúc 
tuyệt nhất thế giới

Tuyến đường này đi 
từ Austin tới Houston, 
đẹp nhất là vào khoảng 
tháng 3 tới tháng 5, khi 
những bông hoa chuông 
xanh đồng loạt bừng nở. 
Từ Austin, bạn sẽ đi qua 
7 hồ nối tiếp trên sông 
Colorado, trong đó có hồ 
Buchanan, một khu vực 
nghỉ dưỡng được các 
ngư dân và nghệ sĩ yêu 
thích. 

07
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Đường Trail Ridge, Colorado:  

Đường bán đảo Olympic, Washington: 

Đường cao tốc 101, Oregon: 

Anchorage tới Valdez, Alaska: 

10
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Đây là tuyến đường 
rải nhựa cao nhất nước 
Mỹ, đạt độ cao 3.700 m 
khi đi qua công viên quốc 
gia Rocky Mountain. Du 
khách sẽ có cơ hội ngắm 
nhìn các loài hươu nai, 
cừu sừng to, cùng khung 
cảnh hùng vĩ của lãnh 
nguyên hoang dã này’

Bắt đầu từ Seattle và 
hướng về phía Tây Bắc, 
qua khu rừng của sông 
Hoh, du khách đi theo 
tuyến đường này sẽ 
được ngắm nhìn những 
cảnh đẹp khó quên, như 
quần đảo San Juan, cầu 
Hurricane, các bãi biển…
trắng xóa mùa đông.. 

Gần 500 km đường cao 
tốc 101 đưa du khách 
qua khung cảnh thiên 
nhiên hoang sơ và những 
bãi biển đẹp như trong 
mơ. Giữa cảng Orford và 
Brookings, bạn sẽ được 
chiêm ngưỡng các vách 
đá sừng sững ven biển, 
đối lập với những trang 
trại xanh tươi của nhiều 
thị trấn nhỏ dọc đường

Tuyến đường cho du 
khách cơ hội ngắm nhìn 
các sông băng tiền sử, 
những dãy núi với đỉnh 
cao hơn 4.000 m, trong 
đó nhiều đỉnh vẫn chưa 
được đặt tên. Dọc tuyến 
đường dài 480 km này, 
du khách sẽ được đi 
qua đèo Thompson, các 
thác nước ở hẻm núi 
Keystone, tới eo biển 
Prince William

11
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Đường cao tốc Kancamagus, New Hampshire:  

Đường 6, Massachusetts: 

Đường cao tốc Kancamagus, New Hampshire:  

Đường Sun, Montana: 
15

Vào mùa thu, tuyến 
đường Kancamagus 
dài gần 60 km trở nên 
lộng lẫy khi các vạt cây 
chuyển màu. Du khách 
tới đây vào tháng 10 sẽ 
được chiêm ngưỡng màu 
sắc rực rỡ của những cây 
phong, cây trăn và bạch 
dương. Vào mùa xuân, 
các thảm hoa vàng và cỏ 
chân ngỗng sinh sôi khắp 
nơi, tạo khung cảnh lãng 
mạn.

Tuyến đường dài 190 
km này đi qua các đụn 
cát, bãi biển, hồ thủy triều 
và những làng chài bình 
yên. Bạn có thể tham dự 
lễ hội âm nhạc hay khám 
phá các phòng tranh của 
Provincetown, tới các bãi 
biển đẹp như tranh vẽ 
hay ngắm toàn cảnh bờ 
biển quốc gia Cape Cod.

Đây cũng là một trong 
những cung đường 
ngắm cảnh huyền thoại 
của Hoa Kỳ. Được mệnh 
danh là “tuyệt sắc thu lộ”, 
tức là con đường thưởng 
thức mùa thu đẹp nhất, 
cao tốc Kancamagus 
xứng đáng là nơi nên 
lăn bánh ít nhất một lần 
trong đời, đặc biệt là đối 
với những người đam mê 
du lịch.

Tuyến đường ấn tượng 
này đi qua những đỉnh 
núi phủ tuyết của công 
viên quốc gia Glacier, 
các đồng cỏ và hồ nước 
tuyệt đẹp. Mùa đông nơi 
này thường có tuyết lở, 
nên đường chỉ mở cửa từ 
tháng 5 tới tháng 10.

14
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